

วิทยานิพนธ์เรื่อง	ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเหตุแห่งการสมรสที่เป็น โฉมิยะ
คำสำคัญ	เหตุแห่งการสมรสที่เป็น โฉมิยะ
นักศึกษา	สุกัญญา เทียนน้อย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	รองศาสตราจารย์ ดร.รัศญา เอกบุตร
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะ	นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

การศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเหตุแห่งการสมรสที่เป็น โฉมิยะนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางในการอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 บางมาตรามิได้บัญญัติไว้อย่างครอบคลุมเท่าที่ควร หรือไม่สามารนำมาปรับใช้กับสภาวะการณ์ในปัจจุบันที่มีลักษณะโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนกว่าในอดีต ทำให้กฎหมายครอบครัวยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเหตุแห่งการสมรสที่เป็น โฉมิยะมีความล้าสมัย

ในการนี้ ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเหตุแห่งความเป็น โฉมิยะตามหลักความสามารถของบุคคล และนิติกรรมทั่วไปของบรรพ 1 โดยได้วิเคราะห์ถึงบทบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมรสตามบรรพ 5 ประกอบกันด้วย รวมทั้งผู้เขียนได้ทำการเปรียบเทียบเหตุแห่งการสมรสที่เป็น โฉมิยะของกฎหมายต่างประเทศ เช่น ที่ปรากฏในกฎหมายฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งบางประเทศมีบทบัญญัติว่าไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับเหตุแห่งการสมรสที่เป็น โฉมิยะแต่บางประเทศก็ไม่มี โดยเฉพาะการสมรสอันเกิดจากการข่มขู่ตามกฎหมายไทยไม่มีการบัญญัติพฤติการณ์ของการข่มขู่ไว้ ทำให้เกิดปัญหาในการตีความบทบัญญัติดังกล่าว แต่ในกฎหมายฝรั่งเศสหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น เช่น มีการข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวจนยินยอมทำการสมรสหรือใช้ความเคียดแค้นถือมาเป็นเหตุข่มขู่ให้ทำการสมรสแล้ว ก็สามารถทำการเพิกถอนการสมรสได้ ส่วนในกรณีการสมรสอันเกิดจากการใช้กลล่อลวงโดยการนิ่งนอนใจ ในบรรพ 5 ไม่มีบัญญัติไว้ แต่ตามกฎหมายสวีเดนกลับมีบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในกรณีที่เป็นการปกปิดอาการป่วยที่ตนเองเป็น โรคอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนหรือคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการสมรสที่เป็น โฉมิยะได้

จากการศึกษาเหตุแห่งการสมรสที่เป็น โฉมิยะ ผู้เขียนเห็นควรเสนอแนะเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในบรรพ 5 ในส่วนที่เกี่ยวกับอายุคู่สมรส พฤติการณ์ของการข่มขู่เพื่อให้คู่สมรส

อีกฝ่ายหนึ่งทำการสมรส การสมรสอันเกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอก การสมรสโดยถูกกลั่นแกล้ง โดยบุคคลที่สาม การสมรสโดยใช้กลฉ้อฉล โดยการนิ่งหรือต่างฝ่ายต่างใช้กลฉ้อฉลซึ่งกันและกัน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้บทบัญญัติบรรพ 5 มีความครอบคลุม ชัดเจน และเป็นธรรมยิ่งขึ้นต่อไป